

หน้าเด็กเสกได้ใน 1 ชั่วโมง!!

หน้าดูสวย เต็มขั้น เพิ่มเสน่ห์อย่างมีมิติ ด้วยการฉีดไขมันหน้าเด็ก ฉีดจุดไหนก็ปัง ไม่มีปี้ะ

55,000.-

สาว ๆ ที่มีปัญหาแก้มตอ หน้าดูแก่กว่าวัย หน้าผากแบน ขมับเว้า ร่องแก้มลึก คางสั้น หน้าไม่ได้อรูป ฟังทางนี้..

ด้วยเทคนิคการเติมไขมันหน้าเด็กแท้ จากประเทศเกาหลี ของคุณหมอเอดดี แห่งจังหวัดขอนแก่น ที่มีประสบการณ์สูง การันตีด้วยเคสฉีดไขมันกว่า... เคส กับความสามารถ ในการคัดเลือกไขมันที่มีคุณภาพดีที่สุด เทคนิคการ ดูดไขมันอย่างปราณีตที่ ยากจะเลียนแบบเพื่อไม่ให้ เซลไขมันช้ำ ๆ และนำไขมันไปคัดแยก เพื่อรักษาคุณภาพ ของไขมันที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาฉีดเข้าไปในบริเวณชั้น ผิวหนังที่จะช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และลดอายุ ชะลอวัย โดยไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ใช่สารเคมี จึงมั่นใจว่าปลอดภัย หน้าเด็ก แบบมวงลง ได้ทันที ไม่เจ็บ ไม่ต้องพักฟื้น

ฉีดไขมันหน้า อยู่ได้นานแค่ไหน?

ด้วยเทคนิคของคุณหมอเอดดี ที่รักษาคุณภาพของเซลล์ ไขมันตั้งแต่ขั้นตอนการดูด ไปจนถึงขั้นตอนการฉีด ทำให้ ไขมันมีโอกาสติดสูงถึง 70-80% ของปริมาณไขมัน ทั้งหมดที่ฉีดบนหน้าคนไข้ หลังจากที่ใช้ไขมันที่ผ่านการปลูก ถ้ายึดดีเรียบร้อยแล้วไขมันบริเวณนั้นจะอยู่บนหน้าสาว ๆ อย่างถาวร โดยอาจจะมีการยุบตัวลงปีละ ประมาณ 10% ตามอายุ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งสาว ๆ ก็สามารถ กลับมาเติมซ้ำได้ เพราะได้วิจัยมาแล้วว่าการเติมซ้ำจะทำให้ เซลล์ไขมันติดทนยิ่งขึ้น

อันตรายไหม?

การฉีดไขมันหน้าเด็กถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเพราะ เป็นไขมันจากร่างกายของเราเอง จึงไม่มีการต่อต้าน ไม่มี ผลข้างเคียงใดๆ ทำให้เราหน้าเด็กแบบ ใสๆ ปลอดภัย ไร้สารเคมี

ฉีดไขมันหน้าเด็กทุกเคส ที่จังหวัดขอนแก่น พิเศษกว่าที่อื่นยังไง?

นอกจากสเต็มเซลล์ที่ปะปนอยู่กับไขมันของคนไข้เองแล้ว คุณหมอเอดดียังใจดี ฉีดสเต็มเซลล์ 3 ล้านเซลล์เพิ่มให้ กันที เพื่อฟื้นฟูสภาพผิว กระตุ้นการ สร้างคอลลาเจน อีลาสติน ทำให้ผิวหนังบริเวณที่ได้รับการฉีดแข็งแรง ผิวอุ่มน้ำฟู แลดูสุขภาพดีมากกว่าการฉีดไขมันอย่างเดียว

ฉีดไขมันไม่เจ็บอย่างที่คิด และดูแลง่าย จริงหรือ?

จริงจ้ะ.. เข็มที่ใช้ในการฉีดไขมันเป็นเข็มที่มีคุณภาพดีที่ สุด และขนาดเล็กมากกก ทำให้คนไข้แทบจะรู้สึกอะไรเลย บวกกับการออกฤทธิ์ของยาชาที่ช่วย ลดอาการเจ็บไปได้ เยอะ สาว ๆ อาจจะรู้สึกตึ๊งๆ บริเวณหน้าเพราะปริมาณ ไขมัน ที่เพิ่มขึ้น เท่านั้นเอง หลังจากนั้นก็สามารถใช้ชีวิตได้ ตามปกติ แค่นักพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่กดหรือกับ บริเวณที่ ฉีด งดออกกำลังกายหนักๆ และงดการดื่มแอลกอฮอล์ ของหมักของดองทุกประเภทประมาณ 1-2 สัปดาห์ พอหน้ายุบบวมบู่บ่ เหมือนนั่ง Time Machine กลับไป เป็นสาว 16 อีกครั้ง!!

อ่านมาถึงตรงนี้ สาว ๆ คงมั่นใจแล้วว่า การฉีดไขมันหน้าเด็ก ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลย นี่สินะ ความลับที่เหล่าดารา เซเลบดังๆ สมัยนี้เขาทำกัน

เพียง 55,000 บาท กับเวลาอีก 1 ชม.

ก็เปลี่ยนหน้าแก่ ให้กลายเป็นเด็กสาว อุ่มฟู ดูดีขึ้นอีกครั้ง จองด่วน!! ราคาพิเศษ 55,000 รับเพียง 10 เคสเท่านั้น

หากตัดสินใจเข้ารับการฉีดไขมันกับคุณหมอเอดดี กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับของสมนาคุณเพิ่มเติม (จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด)

- บริการนวดกระชับทั่วตัว 5 ครั้ง มูลค่า 5,000 บาท
- บริการนวดหน้า 5 ครั้ง มูลค่า 5,000 บาท
- มาส์กหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ชะลอวัยที่เห็นผลที่สุด 5 ครั้ง มูลค่า 10,000 บาท
- รถรับส่งฟรี ในวันผ่าตัด
- ครีมส าหรับบลีจก์และป้องกัน COVID19 จากละอองฝอยต่างๆ